

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา	3
นิยามศัพท์	4
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	
1. แนวคิดทฤษฎี	5
2. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	12
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	
ขอบเขตเนื้อหา	14
ขอบเขตประชากร	14
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง	15
วิธีการศึกษา	16
สถานที่ใช้ในการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูล	17
ระยะเวลาในการดำเนินการ	18
บทที่ 4 ผลการศึกษา	
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม	20
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายของบุคลากร	22
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	128

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปราย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการศึกษา	130
อภิปรายผลการศึกษา	134
ข้อค้นพบ	135
ข้อเสนอแนะ	135
บรรณานุกรม	136
ภาคผนวก	138
ประวัติผู้เขียน	148

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
1 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	20
2 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	20
3 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	21
4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน	21
5 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามตำแหน่งงาน	22
6 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22
7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ	26
8 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	28
9 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31
10 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ	36
11 แสดงผลรวมจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย	40
12 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำแนกตามเพศ	42
13 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ จำแนกตามเพศ	46

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตาราง	หน้า
14 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำแนกตามเพศ	49
15 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำแนกตามเพศ	53
16 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ จำแนกตามเพศ	60
17 แสดงผลรวมจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย จำแนกตามเพศ	67
18 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน	69
19 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน	74
20 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน	78
21 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน	83
22 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน	92
23 แสดงผลรวมจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย จำแนกตามระยะเวลาในการทำงาน	99

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตาราง	หน้า
24 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำแนกตาม ตำแหน่งงาน	102
25 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ จำแนก ตามตำแหน่งงาน	106
26 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายด้านหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุม งานก่อสร้าง จำแนกตามตำแหน่งงาน	109
27 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำแนกตามตำแหน่งงาน	113
28 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ การเบิกจ่ายด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุมทางวิชาการหรือ เชิงปฏิบัติการ จำแนกตามตำแหน่งงาน	119
29 แสดงผลรวมจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบการเบิกจ่าย จำแนกตามตำแหน่งงาน	124
30 แสดงจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย	126